



ที่ ลป ๐๐๐๙.๔/๐ ๕๖๕๕๗

ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๕๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอรับบริการจาก
หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อขอรับ
บริการจากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ มีมติประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ให้
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นขอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระ
ของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้
ออกประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา
ทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดลำปางพิจารณาแล้ว ขอให้ท่านแจ้งเกษตรกรอำเภอและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริม
การเกษตร ปฏิบัติตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเกษตรกรอำเภอดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศิลป์ ลาวพันธ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานเกษตรจังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๙๗๒๒

โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๙๗๙๕

E-mail: lampang@doae.go.th



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอรับบริการ
จากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร

ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการกิจอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น อันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการ เว้นแต่กรณีผู้ขอรับบริการมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยความสมัครใจเอง

๒. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอรับบริการ

๓. กรณีมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

๔. ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของกรมส่งเสริมการเกษตรใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร